

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ตำแหน่งเภสัชกร)

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้

เลขที่สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวอัฐิญา พราหมพันธ์
๒	นางปาริภาญจน์ โชติประดิษฐ์
๓	นางสาวปิยาภรณ์ อีสโม
๔	นางสาวณัฐนิชา ไพณจิตร
๕	นางสาวฐิตารีย์ อัครสมพงศ์
๖	นายปิยะวุฒิ จันมณี
๗	นางสาวสุธินี ภัคดีวานิช
๘	นางสาววัลลภา นุ่มนัม
๙	นายธีรโชติ ปรีกไธสง
๑๐	นางสาวทอรุ่ง ทองพลาย
๑๑	นางสาวนารีต้า ปราสาทแก้ว
๑๒	นางสาวธัญญารัตน์ อินนุรักษ์

ข) ผู้สมัครต้องรับการประเมินสมรรถนะฯ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัน เวลาสอบ	วิชาสอบ	สถานที่สอบ
๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐น.	สอบสัมภาษณ์ - ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง - คุณลักษณะส่วนบุคคล สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง บุคลิกภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ รวม ๑๐๐ คะแนน	- ห้องประชุมทะเลน้อย ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๗ ชั้น)

เอกสารที่ต้องนำมาในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา คำนวณขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๒. สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ปริญญาบัตรและระเบียบผลการเรียน (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร **คือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗**

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

๕. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๖. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลพัทลุงจะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี

ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก

ให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ

หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาต

ให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้